

## ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.18/19 แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ แม้ออลลิ่งแข็งค่า จับตา Flow สิ้นเดือน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.18/19 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากเย็นวานนี้ที่ระดับ 31.22 บาท/ดอลลาร์

วันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบไม่กว้างมาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่า หลังตัวเลขเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1/64 ของสหรัฐออกมาดีสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในขณะที่วันนี้เป็นช่วงสิ้นเดือน อาจจะมีแรงขายดอลลาร์เข้ามา ซึ่ง 2 ปัจจัยนี้เมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะทำให้เงินบาทยังเคลื่อนไหวไม่มากนัก

"ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐออกมาดี ทำให้ดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่า ซึ่งบาทก็อาจจะอ่อนได้ แต่พอดีว่าวันนี้เป็นช่วงสิ้นเดือน จะมีแรงขายดอลลาร์มาก ซึ่งจะทำให้บาทแข็ง ดังนั้นพอมิ 2 ปัจจัยนี้มาด้วยกัน ก็ทำให้เป็นได้ว่าวันนี้บาทคงทรงๆ ในกรอบ ไม่ได้เคลื่อนไหวมาก" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงินคาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10 - 31.25 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (29 เม.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.36329% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.36901%

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 108.85/87 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 108.95 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2122/2123 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.2117 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.247 บาท/ดอลลาร์

- "ศบค.ชุดใหญ่" ยกกระดับคุมเข้มสกัดโควิดรอบใหม่ พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด "กทม.-ชลบุรี-เชียงใหม่-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ" ควบคุมเข้มห้ามเดินทางข้ามพื้นที่-ห้ามนั่งกินในร้าน ยัน "ไม่ล็อกดาว-ไม่เคอร์ฟิว" พร้อมไฟเขียวมาตรการกลาง สวมแมสก์เมื่อออกนอกเคหสถาน WFH 14 วันทั่วประเทศ มท.เผย 12 จังหวัดดอกรอกนอกเคหสถานกลางคืน "สำนักพระราชวัง" งดจัด 3 พระราชพิธีช่วงเดือน พ.ค.

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ร่วมมือกับธนาคารกลางสิงคโปร์ เปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศเป็นครั้งแรกของโลก โดยนำระบบพร้อมเพย์ของไทยและระบบเพย์นาวของสิงคโปร์เชื่อมโยงเป็นโครงการพร้อมเพย์ อินเทอร์เน็ต-แนลสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 บาทต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน และไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอื่นเหมือนบริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดของบัญชีผู้รับโอน

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2564 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 6.4% ในไตรมาส 1 โกลด์เคิงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในช่วง 6.1-6.5% และเป็นตัวเลขการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่ไตรมาส 3/2546 หลังจากที่เติบโต 4.3% ในไตรมาส 4/2563

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัวมากกว่า 7.0% ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2527 หลังจากหดตัว 3.5% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 74 ปี
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 553,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิววยอร์กเมื่อคืนนี้ (29 เม.ย.) หลังจากนักลงทุนซิมซบข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1
- สัญญาทองคำตลาดนิวเจอร์ซีย์ปิดลบเมื่อคืนนี้ (29 เม.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ได้แก่ รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนมี.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้